

UBND THÀNH PHỐ TÂY NINH
PHÒNG TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Tây Ninh, Ngày tháng năm 2025

Số: /P.TNMT

V/v báo cáo tình hình thực hiện đóng
cửa mỏ và quản lý hầm hố sâu
trên địa bàn Thành phố

Kính gửi: UBND các phường, xã thuộc Thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố về việc giao Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND Thành phố thực hiện Công văn số 527/STNMT-PQLTNN&KS ngày 22/01/2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh về việc báo cáo tình hình thực hiện đóng cửa mỏ và quản lý hầm hố sâu trên địa bàn tỉnh (đính kèm Công văn số 527/STNMT-PQLTNN&KS ngày 22/01/2025).

Để có đầy đủ số liệu tham mưu UBND Thành phố báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh đúng thời gian theo quy định, Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố đề nghị UBND các phường, xã báo cáo các nội dung cụ thể như sau:

1. Rà soát, thống kê lại các mỏ khoáng sản hết hạn nhưng chưa đóng cửa mỏ khoáng sản trước và sau Luật Khoáng sản 2010, kể cả trường hợp đào ao nuôi trồng thủy sản, chi tiết cụ thể như sau:

+ Các hầm hố để lại do tận thu vật liệu san lấp để thi công các công trình trên địa bàn.

+ Các ao nuôi trồng thủy sản được cấp có thẩm quyền cấp chủ trương hoặc quyết định cho phép thực hiện.

+ Các ao hình thành do người dân tự đào, không xin phép.

+ Đối với các ao hình thành tự nhiên, hình thành do yếu tố lịch sử để lại.

2. Nội dung báo cáo yêu cầu thực thi theo đúng Đề cương báo cáo của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh (tại điểm 2.1; 2.2; 2.3; 2.4 của Mục 2 Đề cương).

(Đính kèm Đề cương Báo cáo).

Báo cáo gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố trước ngày **20/02/2025** để tổng hợp tham mưu UBND Thành phố báo cáo Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Tây Ninh.

Lưu ý: Đây là nội dung rất quan trọng được UBND tỉnh và UBND Thành phố chỉ đạo, đề nghị các đơn vị báo cáo số liệu đầy đủ và đúng thời gian theo quy định. Nếu đơn vị nào không thực hiện sẽ phải chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố.

Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố rất mong các đơn vị phối hợp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG